



ปีที่ 57 ฉบับที่ 17839 วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2549 ราคา 8.00 บาท

อึกกลุ่มค้าน น.มอกระบบอย่าคิดแทนคนอื่น

● “วิจิตร” แจงเหตุผลเรื่องจาก ครม. ● มข.เร่งทำความเข้าใจบุคลากร

ศ.ดร.วิจิตร ศรีตัญญา รมว.ศึกษาธิการ กล่าวถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ไม่ได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อจะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้เสนอร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐเข้าสู่การพิจารณาของ ครม.จำนวน 4 ฉบับ ซึ่งรวมของ ม.ขอนแก่น (มข.) อยู่ด้วย แต่เนื่องจากได้รับการทักท้วงจากกรรมการในสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นว่า การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยขอนแก่น สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอย่างรวบรัด และไม่ได้รับรู้ไว้ในวาระการประชุม โดยเสนอเป็นวาระจร ดังนั้นตนจึงได้ขอให้ ครม.ชะลอการพิจารณาในส่วนที่ร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยขอนแก่นไว้ก่อน เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยนำข้อทักท้วงกลับไปพิจารณาให้รอบคอบอีกครั้ง .

ระบบราชการจะเปิดเอาตามความสมัครใจ ศ.ดร.วิจิตร กล่าวต่อว่า การให้สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นกลับไปพิจารณาเรื่องนี้ รัฐบาลก็ไม่ได้กำหนดระยะเวลาว่าจะต้องส่งกลับมาเมื่อไหร่ เพราะสภา มหาวิทยาลัยต้องรู้คืออยู่แล้วว่ารัฐบาลชุดนี้มีเวลาทำงานเพียงไม่กี่ตัว ส่วนกรณีที่นักศึกษาม.รามคำแหง บวมส่วนระบุว่า หากมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ ราชการจะทำให้ค่าหน่วยกิตแพงขึ้นเห็นเรื่องนี้ต้องออกความจริงมาพูด โดยดูตัวอย่างจากมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบมาหลายแล้วแ่งๆ คือ มหาวิทยาลัยสุรนารี

มข.ได้รับฟังความคิดเห็นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เรื่องส่วนใหญ่เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ และผ่านการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยอย่างรอบคอบ ทั้งสภามหาวิทยาลัยยังมีมติยืนยันร่าง พ.ร.บ.ในกำกับและส่งกลับไปให้ ครม.แล้ว เสียงคัดค้านเป็นเรื่องธรรมดา ซึ่งมหาวิทยาลัยได้พยายามทำความเข้าใจกับบุคลากรมาโดยตลอด.

ม.แม่ฟ้าหลวง ม.วลัยลักษณ์ ม.เทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย และ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนที่ระบุว่า ม.เทคโนโลยีสุรนารีก็มีภาระเก็บค่าใช้จ่ายแพงขึ้น โดยไปเพิ่มในส่วนอื่นที่ไม่ใช่หน่วยกิตนั้น ก็ไม่จริง ความจริงซึ่งหากเป็นอย่างนั้นจริง ตนก็เชื่อว่านักศึกษาจะต้องออกมาเรียนเอง

“นักศึกษาต้องไม่ทำตัวเป็นคนที่ไม่มีความคิด และต้องการให้แต่ละแห่งตัดสินใจเรื่องของตัวเอง ไม่ควรมีระบบตัวแทนออกมาคัดค้านโดยที่ไม่ใช่เรื่องของตนเอง” นว.ศธ. กล่าว

ด้าน รศ.ดร.สมศักดิ์ สดายุ อธิการบดี มข. กล่าวว่า ขณะนี้ภายใน มข.กำลังดำเนินการรับฟังความคิดเห็นประชาชน เพื่อสรุปเสนอ ศ.ดร.วิจิตร ทั้งนี้ในการเสนอร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยในกำกับปี 2548